

## THƯ NGỎ

**Vv: Tài liệu hướng dẫn cải thiện công bố thông tin Quản trị công ty –  
Theo chuẩn Thẻ điểm Quản trị công ty ASEAN**

**Kính gửi: Ban lãnh đạo các doanh nghiệp niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán  
Tp.HCM**

Trong bối cảnh hội nhập của cộng đồng kinh tế chung ASEAN (AEC), các nước trong khu vực ASEAN đã có nhiều nỗ lực nhằm rút ngắn khoảng cách về môi trường đầu tư và thương mại. Quản trị công ty là một trong các lĩnh vực được quan tâm nhằm nâng cao năng lực thu hút đầu tư của các doanh nghiệp khu vực ASEAN. Dự án đánh giá Quản trị công ty của ASEAN (ASEAN Scorecard project - ACGS) do Diễn đàn thị trường Tài chính khu vực ASEAN (ACMF) thực hiện trong suốt bốn năm từ năm 2011 đến nay luôn được các quốc gia trong khu vực quan tâm và đánh giá cao. Tại Việt Nam, đã có nhiều hội nghị, hội thảo về chương trình này nhằm công bố kết quả đánh giá và truyền thông đến doanh nghiệp về các lợi ích của việc nâng cao Quản trị công ty nói chung và nâng cao năng lực cạnh tranh vốn của DNNY Việt Nam trong khu vực ASEAN nói riêng.

Qua bốn năm đánh giá (2011 – 2014), điểm số của các DNNY chưa có dấu hiệu cải thiện đáng kể, mức độ công bố thông tin cho nhà đầu tư bằng ngôn ngữ tiếng Anh còn rất hạn chế. Việt Nam luôn đứng thứ hạng thấp nhất trong các quốc gia tham gia đánh giá (6 nước gồm Philippines, Indonesia, Thái Lan, Malaysia, Singapore và Việt Nam). Đặc biệt, số lượng công ty quan tâm đến chương trình này chưa cao, mặc dù đây là cơ hội quảng bá rất tốt hình ảnh của doanh nghiệp ra cộng đồng nhà đầu tư quốc tế. Các báo cáo đánh giá ACGS được đăng tải tại trang web của ACMF và của Ngân hàng phát triển châu Á<sup>1</sup>. Trong các năm vừa qua, danh sách Top30 doanh nghiệp có điểm QTCT cao nhất tại Việt Nam được nêu trong các báo cáo này.

Trong năm đánh giá 2015 này, với ý nghĩa to lớn của việc gia nhập cộng đồng AEC, **các DNNY được khuyến nghị cần tận dụng cơ hội của chương trình Thẻ điểm QTCT khu vực ASEAN, thông qua việc tích cực, chủ động công bố các tài liệu cổ đông bằng tiếng Anh trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên trang thông tin điện tử của công ty.**

Vào ngày 4/9/2015, Ủy ban Chứng khoán phối hợp cùng IFC tổ chức chương trình Tập huấn công tác công bố thông tin Quản trị công ty theo chuẩn Thẻ điểm QTCT ASEAN tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh cho 200 doanh nghiệp lớn nhất tại thị trường chứng khoán Việt Nam. Tài liệu tập huấn là nguồn thông tin quan trọng có thể tham khảo giúp doanh nghiệp hiểu và cải thiện được công tác công bố thông tin QTCT. Các tài liệu được đăng tải tại trang điện tử sau. Đề nghị quý công ty tích cực tải về và nghiên cứu áp dụng.

Địa chỉ website: <http://www.adb.org/sites/default/files/publication/42600/asean-corporate-governance-scorecard.pdf>

Kính chúc quý công ty luôn gặp thuận lợi, đạt nhiều thành công trong kinh doanh.

---